



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๖๙๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้รับแจ้งจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก แต่ยังไม่มีความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจพิจารณาใช้การกีฬาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ให้มีพลานามัยที่ดี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าสนามคุณวิทยากรภายนอก (วิทยากรจากสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย)) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายของวิทยากร ได้แก่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าพาหนะ

๓. โครงการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ ๑ วัน ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน (ชาย,หญิง) อายุ ๘ - ๑๘ ปี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และขอให้จัดหาสนามสำหรับการฝึกอบรม อาจเป็นได้ทั้งสนามหญ้า สนามดิน สนามปูน หรือลานโล่งกว้าง เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการให้กรอกแบบฟอร์มและจัดส่งไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aft35401@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนึ่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายกษิธิษฐ์ ภูริศาบดี นายกสมาคมพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (ประเทศไทย) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๑๕ ๙๑๙๑ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายธนภฤต วิเศษฤทธิ์ โทร. ๐๙๕ ๒๙๔ ๙๒๙๙



สิ่งที่ส่งมาด้วย